

Số: /KH-UBND

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
**Chuyển đổi nguồn nước cấp, phủ nước sạch và phân vùng cấp nước
giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành**

Phần 1

Thực trạng phủ, cấp và sử dụng nước sạch nông thôn

I. Khái quát tình hình hoạt động

1. Hoạt động của các đơn vị cấp nước

Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện có 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh cấp nước sạch, tổng số trạm cấp nước 24 trạm ở 09 xã: An Nhơn, An Khánh, An Hiệp, An Phú Thuận, Tân Nhuận Đông, Phú Long, Tân Phú, Tân Phú Trung, Tân Bình; trong đó:

- Công ty Cổ phần cấp nước Đô thị và Môi trường Đồng Tháp sở hữu 9 trạm cấp nước (05 Trạm cấp nước mặt: 02 trạm công suất 3.500 m³/ngày/đêm, 03 trạm công suất 2.500 m³/ngày/đêm; 04 trạm cấp nước ngầm tiếp nhận từ Công ty TNHH Huỳnh Yên công suất dưới 1.000 m³/ngày/đêm). Ngoài ra Công ty đang xây dựng 01 TCN mặt xã Tân Phú Trung (công suất 2.500 m³/ngày/đêm) và đã có đơn xin xây dựng 02 trạm cấp nước mặt (01 ở xã An Hiệp và 01 ở xã An Khánh).

- Công ty TNHH MTV Bình Hưng quản lý, khai thác 05 trạm cấp nước (04 trạm cấp nước mặt và 01 trạm cấp nước ngầm, công suất dưới 1.000 m³/ngày/đêm). Theo báo cáo của Công ty, dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ 05 trạm cấp nước này cho đơn vị khác.

- Công ty TNHH MTV xây dựng và cấp nước Thạnh Hưng sở hữu 01 trạm cấp nước mặt, công suất 1.600 m³/ngày/đêm.

- Tư nhân Nguyễn Thị Hồng Hạnh sở hữu 01 trạm cấp nước từ nguồn nước mặt, công suất dưới 1.000 m³/ngày/đêm (900 m³/ngày/đêm)¹.

- Tư nhân Tám Tuần quản lý khai thác 01 trạm cấp nước ngầm, công suất dưới 1.000 m³/ngày/đêm. Theo báo cáo của chủ khai thác, dự kiến chuyển nhượng quyền khai thác cho Công ty Cổ phần cấp nước Đô thị và Môi trường Đồng Tháp.

¹ Đã chuyển sang nước mặt để cấp nước từ ngày 19/8/2020.

- Công ty TNHH MTV Hồng Vũ (9 Lù) quản lý khai thác 01 trạm cấp nước ngầm có công suất dưới 1.000 m³/ngày/đêm. Đơn vị này trong thời gian qua thực hiện vận hành, quản lý khai thác cấp nước không đúng quy định về cấp nước², huyện đã làm việc với chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đã cam kết đến 30 tháng 7 năm 2020 không nộp đủ hồ sơ, thủ tục về xây dựng trạm cấp nước sạch để cấp nước cho khu Côn Bạch Viên xã Tân Nhuận Đông và xã An Nhơn, thì Công ty TNHH MTV Hồng Vũ tự nguyện làm thủ tục trả lại trạm cấp nước cho Ủy ban nhân dân xã Tân Nhuận Đông để làm thủ tục thanh lý theo quy định. Nhưng đến nay đã hết hạn theo hợp đồng, Công ty TNHH MTV Hồng Vũ không làm thủ tục để trả lại trạm cấp nước cho UBND xã Tân Nhuận Đông để xử lý.

- Tư nhân Nguyễn Thành Nguyên, sở hữu 03 trạm cấp nước ngầm công suất dưới 1.000m³/ngày/đêm. Theo báo cáo của chủ trạm cấp nước, hiện nay đang thực hiện các thủ tục để chuyển sang đầu tư trạm cấp nước mặt thay thế 03 trạm cấp nước hiện trạng.

- Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp và nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp quản lý, khai thác 03 trạm cấp nước ngầm, công suất dưới 1.000 m³/ngày/đêm (trong đó: 02 trạm cấp nước có nhiễm asen vượt chỉ tiêu cho phép). Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm sẽ không đầu tư tiếp trạm cấp nước mặt để thay thế và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho chuyển giao sang đơn vị khác có đủ điều kiện năng lực để tiếp nhận đầu tư chuyển sang nước mặt.

(Chi tiết phục lục kèm theo).

2. Tình hình sử dụng nước sạch nông thôn

Tính đến cuối năm 2019³ tổng số hộ điều tra là 38.670 hộ/38.595hộ, tỷ lệ 99,8%, trong đó: tỷ lệ sử dụng từ công trình cấp nước tập trung 29.973 hộ, tỷ lệ 77,5%; tỷ lệ sử dụng từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 8.622 hộ, tỷ lệ 22,3%.

(Chi tiết phục lục kèm theo)

3. Tuyển dân cư chưa phủ nước sạch

Tổng chiều dài các tuyến dân cư chưa phủ nước sạch là 149.990 m, với tổng số dân cư 4.734 hộ.

(Chi tiết phục lục kèm theo)

4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

² Không tổ chức xét nghiệm chất lượng nước theo quy định; không giấy phép hoặc đã hết hạn; không phủ nước sạch được cho khu vực; duy tu bảo dưỡng công trình rất kém; địa phương liên hệ với doanh nghiệp rất khó, ít hợp tác.

³ Theo số liệu điều tra bộ chỉ số nước sạch nông thôn của huyện năm 2019

Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện nay có 11 trạm cấp nước mặt; trong đó: có 4 trạm cấp nước mặt chưa có phép (01 trạm đang xây dựng).

(Chi tiết phục lục kèm theo)

5. Giấy phép khai thác nước ngầm

Nhìn chung các trạm cấp nước ngầm trên địa bàn huyện Châu Thành được cấp phép theo quy định. Riêng Trạm cấp nước Cồn Bạch Viên xã Tân Nhuận Đông qua rà soát không có giấy phép khai thác.

(Chi tiết phục lục kèm theo)

6. Tổ chức cấp nước

Theo chủ trương chung của Tỉnh đến cuối năm 2020 phải chấm dứt khai thác nước ngầm, thực hiện chuyển đổi sang khai thác nước mặt, tập trung ít đầu mối để đảm bảo công tác quản lý, chất lượng và áp lực nước.

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch nông thôn: hiện tại Trung tâm quản lý 03 trạm cấp nước khai thác nước ngầm trên địa bàn xã Phú Hựu, Trung tâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh xin chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho chuyển giao, tuy nhiên Tỉnh có ý kiến để thực hiện chuyển đổi phải chờ Nghị định quy định thanh lý về tài sản công lĩnh vực cấp nước mới chuyển đổi được, trong khi chờ chuyển giao Trung tâm đang đề nghị mua nước từ đồng hồ tổng của Công ty cấp nước để đảm bảo không gián đoạn cung cấp và thực hiện chuyển đổi theo chủ trương của Tỉnh.

Trạm cấp nước xã Tân Bình: đơn vị đang khai thác 03 trạm cấp nước từ năm 1998, đang xin chủ trương và giấy phép thành lập doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục chuyển đổi sang cấp nước mặt, song song đó đơn vị đã triển khai thi công hệ thống chuyển đổi sang cấp nước mặt, tuân thủ theo các tiêu chuẩn cấp nước đúng theo quy định.

Công ty TNHH MTV Hồng Vũ: hiện tại đơn vị đang khai thác Trạm cấp nước ngầm thuộc cồn Bạch Viên, đơn vị thống nhất chuyển giao theo chủ trương của tỉnh, tuy nhiên đề nghị đơn vị nào tiếp nhận phải hỗ trợ lại một phần giá trị theo tỷ lệ đường ống cấp nước đã đầu tư.

Công ty TNHH MTV xây dựng và cấp nước Thạnh Hưng: Công ty đang khai thác nước mặt tại Trạm cấp nước xã Tân Phú, nước đảm bảo chất lượng, theo chủ trương của Tỉnh cho phép công ty khai thác có một đoạn qua xã Phú Long, tuy nhiên theo quy hoạch phân vùng này không có, đề nghị xem xét lại. Công suất tối đa của nhà máy là 1.600 m³/ngày/đêm, tuy nhiên hiện tại chỉ mới khai thác được 500 m³/ngày/đêm, đề nghị hỗ trợ Công ty mở rộng mạng lưới đảm bảo khai thác

hết công suất. Công ty đang tiếp nhận Trạm cấp nước Khu dân cư Kinh Mới, ấp An Ninh, xã An Khánh, đang cải tạo đường ống để khai thác đảm bảo chất lượng.

Công ty TNHH Bình Hưng: đơn vị đang khai thác 05 trạm cấp nước, tất cả điều đã đạt được thỏa thuận chuyển giao với Dowasen, tuy nhiên đến nay phía Dowasen vẫn chưa ký kết hợp đồng, nếu đến cuối năm Dowasen vẫn chưa thực hiện tiếp nhận, Công ty sẽ chuyển giao cho Công ty TNHH MTV XD và cấp nước Thạnh Hưng.

Công ty Cổ phần cấp nước Đô thị và Môi trường Đồng Tháp: đối với các đơn vị nào đồng ý chuyển giao Công ty sẽ tiếp nhận, về giá trị chuyển giao công ty sẽ thỏa thuận với từng đơn vị. Về giá bán qua đồng hồ tổng hiện chưa xây dựng được giá, Công ty đang tiến hành khảo sát làm cơ sở để thỏa thuận nhận chuyển giao của các đơn vị.

Chi cục Thủy lợi Tỉnh: Tỉnh có chủ trương phân vùng để phục vụ đảm bảo an ninh cấp nước cho người dân, đề nghị các đơn vị cung nhận chuyển giao phải cam kết với địa phương về thời gian tiếp nhận và đầu nối khai thác nước mặt, đồng thời có sự thỏa thuận nhận chuyển giao đảm bảo công tác tiếp nhận được sớm thực hiện.

Sở Xây dựng Tỉnh: Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu khi chuyển đổi phải đảm bảo chất lượng nước và lưu lượng nước, giá nước tính theo tiêu chuẩn cao nhất của Bộ Y tế, không phân biệt khu vực đô thị và nông thôn, công suất tối thiểu theo tiêu chuẩn phải từ 1000 m³/ngày/đêm, đối với những chỗ chưa có nhánh cấp nước, khi được tỉnh phê duyệt quy hoạch, đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện ký hợp đồng với các đơn vị khai thác, xây dựng kế hoạch cấp nước trên địa bàn, làm cơ sở yêu cầu các đơn vị khai thác đầu tư ở những nơi chưa có.

Phần 2

Kế hoạch phân vùng cấp nước và phủ nước sạch

1. Mục đích

- Phần đầu giai đoạn 2020 - 2025 toàn Huyện có khoảng 98% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia;

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành từ huyện tới cơ sở và các nhà đầu tư sản xuất và cấp nước sạch;

- Phân vùng cấp nước giao cho đơn vị sản xuất, cấp nước có đủ điều kiện, năng lực phụ trách vùng, chủ trì, phối hợp với các đơn vị sản xuất, cấp nước quy mô nhỏ bàn bạc thỏa thuận chuyển đổi từ sử dụng nguồn nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt để khai thác, không xung đột lợi ích;

- Thực hiện ký kết thỏa thuận cấp nước với Ủy ban nhân dân huyện đối với đơn vị được giao phụ trách vùng cấp nước.

2. Yêu cầu

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cấp nước sạch phải tuân thủ quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh về công tác chuyển đổi nguồn nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt để sản xuất, cấp nước; khi đóng giếng phải tổ chức trám giếng theo quy định.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cấp nước trong vùng cấp nước phải thực hiện các cam kết về sản xuất, cấp nước sạch phục vụ cho khách hàng đạt các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện kinh doanh phải hài hòa về lợi ích và trách nhiệm với khách hàng.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cấp nước sạch phải xây dựng giá nước bán sỉ qua đồng hồ tổng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt để tạo thuận lợi cho công tác chuyển đổi nguồn nước ngầm sang sử dụng nguồn nước mặt; phải thực hiện công tác rà soát vẽ bản đồ hệ thống cấp nước, mạng đường ống dẫn, ống cấp thành sơ đồ (có thể hiện chi tiết các thông số về ống dẫn, công cấp) gửi về phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.

Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên rà soát tuyến dân cư trên địa bàn và tình hình phủ nước sạch cũng như tình hình cấp nước của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cấp nước trên địa bàn; đối với các tuyến dân cư thưa đề nghị Ủy ban nhân dân các xã rà soát vận động, hỗ trợ cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cấp nước để lắp đặt đường ống cấp nước cho các hộ dân; trường hợp cấp thiết đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

3. Các chỉ tiêu phân vùng cấp nước

Căn cứ hiện trạng hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh về nước sạch trên địa bàn huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có kế hoạch phân vùng cấp nước trên địa bàn như sau:

Trên địa bàn huyện Châu Thành được phân thành 03 vùng cấp nước (có bản đồ chi tiết kèm theo) gồm:

+ Vùng 1: gồm các xã An Hiệp, An Nhơn, An Khánh, An Phú Thuận, Phú Long, 1 phần xã Tân Nhuận Đông, Tân Bình, Thị trấn Cái Tàu Hạ, xã Tân Phú Trung, Phú Hựu.

+ Vùng 2: 01 phần xã Tân Nhuận Đông, xã Hòa Tân.

+ Vùng 3: Xã Tân Phú trừ cụm dân cư xã Tân Phú và tuyến Cần Thơ - Huyện Hàm (xuất phát từ đến ranh xã Tân Phú Trung đến kênh Tâm Vu thuộc địa bàn của Công ty cấp nước đô thị và môi trường Đồng Tháp)

4. Chỉ tiêu về chuyển đổi nguồn nước cấp

- Thời gian chuyển đổi nguồn nước cấp⁴ hạn chót đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 phải hoàn thành việc chuyển giao để đảm bảo các điều kiện cung cấp nước ổn định cho dân, cho khách hàng;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện đại diện Ủy ban nhân dân Huyện chứng kiến buổi chuyển giao làm cơ sở tham mưu công tác quản lý trong hoạt động cấp nước trên địa bàn.

- Trong quá trình chuyển giao đề nghị Công ty Cổ phần cấp nước Đô thị và Môi trường Đồng Tháp có ý kiến về giá trị chuyển đổi và giá dịch vụ bán nước từ đồng hồ tổng (giá bán sỉ) đồng thời tổ chức bố trí sắp xếp để tiếp nhận các trạm cấp nước đã dự kiến bàn giao tiếp nhận trên địa bàn huyện

5. Phủ nước sạch nông thôn đạt tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Theo chỉ đạo chung đến năm 2021 huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới, yêu cầu tỷ lệ nước sạch phải đạt từ 98% trở lên, đề nghị các đơn vị gấp rút đầu tư công nghệ, chuyển giao hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.

6. Giải pháp và tổ chức thực hiện

- Tăng cường theo dõi, giám sát, phổ biến thực hiện Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Cơ quan Nhà nước các cấp không tham gia vào những hoạt động mang tính chất sản xuất kinh doanh mà chỉ làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cấp nước, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước cấp và sử dụng nước của người dân;

- Đối với các tuyến dân cư chưa có nước sạch mà các nhà đầu tư đã có kế hoạch xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã phải chủ động tổ chức họp dân lấy ý kiến về hình thức đầu tư, thời gian tiến độ đầu tư... đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư theo kế hoạch nhanh chóng triển khai thực hiện và đưa công trình vào hoạt động trường hợp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo về Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện) để xem xét chỉ đạo.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt nam Huyện và các đoàn thể Huyện tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục rộng rãi đến tận vùng sâu,

⁴ Từ nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt

vùng xa làm cho mọi người dân nâng cao ý thức về phát triển, bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch.

7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện

Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã trong tổ chức triển khai thực hiện. Hàng năm, theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả và đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo kịp thời.

7.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện

Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc cấp phép khai thác nguồn nước cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên nước và quản lý việc trám lấp giếng không còn sử dụng; quản lý, giám sát chất lượng nguồn nước đầu vào theo quy định.

7.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện áp dụng giá dịch vụ nước sạch theo quy định; tổ chức quản lý tài sản là trạm cấp nước theo quy định (về trích khấu hao của các công trình cấp nước sạch do ngân sách và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các nhà đầu tư và người sử dụng).

7.4. Phòng Y tế Huyện và Trung tâm y tế Huyện

Quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch trên địa bàn; định kỳ và đột xuất giám sát, kiểm tra tình trạng vệ sinh chung, lấy mẫu nước để làm xét nghiệm và đánh giá kết quả đối với các trạm cấp nước tập trung.

Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra vệ sinh nước sạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp thông tin tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

7.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Huyện:

Tăng cường trong việc thông tin, truyền thông, vận động cộng đồng về sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước.

7.6. Các nhà đầu tư:

Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV Bình Hưng; Cơ sở cấp nước sạch Hồng Hạnh, Công ty TNHH MTV xây dựng và nước sạch Thanh Hưng, Cơ sở cấp nước Nguyễn Thành Nguyên;

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp, căn cứ vào kế hoạch cân đối nguồn vốn của đơn vị tiến hành triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ (lưu ý là các đơn vị nhà đầu tư chỉ triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện và tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh Đồng Tháp).

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị tỉnh Đồng Tháp thực hiện kế hoạch tiếp nhận các trạm cấp nước của Cty TNHH MTV Bình Hưng, Tư Nhân Tám Tuần đến ngày 30 tháng 10 năm 2020.

7.7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các nhà đầu tư lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, có giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn; tăng cường theo dõi việc vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước của các công ty, doanh nghiệp; phân công cán bộ theo dõi, định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện để tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi nguồn nước cấp, phủ nước sạch và phân vùng cấp nước giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng tỉnh ĐT;
- Sở NN và PTNT tỉnh ĐT;
- Chi cục thủy lợi tỉnh ĐT;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT.UBND Huyện;
- UBMTTQ và các đoàn thể Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Trung tâm y tế Huyện;
- Các đơn vị cấp nước trên địa bàn Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, NC-KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Dũng